
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕๖6 
วันจันทร์ที่   20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

……………………………………….......................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพศาล       พันธุวัฒนาเจริญ  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. น.ส.กนกอร  ศิริม่วง   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 3. น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 4. นายสวง  อินคุ้ม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        6. นายนคร  วงษ์ค านา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
        7. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 8. นายณัฐพล  ศรีฉ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 9. นายวิทูล  จิวโพธิ์เจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นายอ่อน  หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11. นายอนุวัฒน์  วงษาอ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 12. นายสุนิพัจ  ครุธจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 13. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   เลขานุการสภาฯ          
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาตรี  สง่าพล   นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 2. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์          
 3. นายนิพร  ชินค าวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์  
 4. นายพิศาล  บุญเฟ่ืองฟู  ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 5. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาล 
 6. นางพิกุล  แก้วพลงาม  หัวหน้าส านักปลัด 
 7. น.ส.พรรษา  มีของ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายเอกสิทธิ์  คุรุสิทธิ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. น.ส.สิรีรัศมิ์  รักษาสัตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 10. น.ส.ธีราภรณ์  กรดคีรี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 11. น.ส.ชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
 12. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 13. น.ส.ลลิดา  ตาลศรี   นักจัดการงานทั วไป 
 14. น.ส.ดุลเดือน ดูเรืองรัมย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 15. นายนัฐวุฒิ  สีขาวอ่อน  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 16. นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 17. น.ส.อนัญญา ละวิโรจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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 18. น.ส.แสงระวี  ค าภักดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 19. น.ส.สิริมา   คันโธ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 20. นายสุเมธ  แท่นทอง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 21. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 22. น.ส.ศศิมา  เมืองทอง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 23. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 24. นายปริญญา  อินทรวงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 25. น.ส. จิราวรรณ ไชยศิลป์   นักการ 
 26. น.ส. วรรณา  กลิ นโสภณ  ภารโรง 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมาน  ไทยโสภา  เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ลาป่วย) 

เมื่อเริ่มประชุม   -เมื อองค์ประชุมพร้อม นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
เวลา ๑๐.๐๐ น.   ต าบลวังสมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
    จุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ    

นายเทียบ  จารนัย  -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ แนะน าตัวข้าราชการบรรจุใหม่ (กรณีที มี เหตุพิเศษที ไม่จ าเป็นต้อง
ประธานสภาฯ   สอบแข่งขัน)   จ านวน 1 ท่าน ขอเชิญแนะน าตัวด้วยครับ 

น.ส.สิริมา คันโธ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ท่าน  ดิฉันน.ส.สิริมา คันโธ ไดด้ ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
    ปัจจุบันอายุ 30 ปี และบรรจุเมื อวันที  1 กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ 
    สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที  4 ครั้งที  1 วันจันทร์ที  28  
    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไข
    หรือเพิ มเติมข้อความใดหรือไม่ 
    -ไม่มี- 
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มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยที  4 ครั้งที  1 วันจันทร์ที   28  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5  
    เห็นชอบ   11   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม  
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 และก าหนดวัน
ประธานสภาฯ   เริ มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภา
    เทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที ประชุมสภาฯ ทราบ 
น.ส.ปราณี แจ้งโลก      - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 24 ในปีหนึ งให้มีสมัยประชุม 
เลขานุการสภาฯ   4 สมัย สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก และวันเริ มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
    ให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 
    วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น 

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม 
 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวัน
 เริ มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ มสมัย
 ประชุมสามัญประชุมปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
 ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ นน าปรึกษาในที ประชุม
 สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
 โดยอนุโลม ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการ
 ประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ มเมื อใด แต่ละสมัยในปี
 นั้นมีก าหนดกี วันกับให้ก าหนดวันเริ มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
 สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี วัน 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจรญิ ผมขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ     

นายสวง อินคุ้ม   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ สมัยสามัญ    
   สมัยที  2  วันที  1 – 30  พฤษภาคม  2566 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยที  3   
ประธานสภาฯ  

นางผ่องศรี  หลาทอง            เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางผ่องศรี หลาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ สมัยสามัญ 
    สมัยที  3  วันที  1 – 30 สิงหาคม  2566 
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นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยที  4   
ประธานสภาฯ  

นางพิมพา จารนัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางพิมพา จารนัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ สมัยสามัญ 
   สมัยที  4 วันที  1 – 30 พฤศจิกายน 2566 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ 

นายณัฐพล ศรีฉ่ า   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายณัฐพล ศรีฉ  า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ สมัยสามัญ     
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 วันที  1  กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 1 มีนาคม 
    2567   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็นด้ วยกับการก าหนดสมัยประชุม เป็น
ประธานสภาฯ   อย่างอื นอีกหรือไม ่ 
   -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 
    และเริ มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
    เห็นชอบ   11   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
    ตั้งแต่วันที   1  – 30 พฤษภาคม 2566 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
    ตั้งแตว่ันที  1 – 30 สิงหาคม 2566 
           สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
    ตั้งแตว่ันที  1 – 30 พฤศจิกายน 2566 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 
    ตั้งแตว่ันที  1 กุมภาพันธ์ 2567 – วันที  1 มีนาคม 2567 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.2 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  
ประธานสภาฯ   จ านวน 3 รายการ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ ชี้ แจ งระ เบี ยบ ให้ ที 
    ประชุมสภาฯ ทราบ 

น.ส.ปราณี แจ้งโลก  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ   ส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณ  

/ข้อ 27.. 
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    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ม    
    โอนลด ที ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ขอเชิญท่านนายก  
    เทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที ประชุมพิจารณา 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมขอเสนอญัตติเรื องโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
    โอนลด 
    1. แผนงานบริหารทั วไป (กองคลัง) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
    ส านักงาน  โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต งบประมาณที่ตั้งไว้ 76,500 บาท 
    (เจ็ดหมื นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 76 ,500 
    บาท (เจ็ดหมื นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมโอนลด 76 ,500 บาท    
    (เจ็ดหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    2. แผนงานบริหารทั วไป (กองคลัง) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
    ส านักงาน  โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,000 บาท 
    (หนึ งหมื นหนึ งพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000 บาท 
    (หนึ งหมื นหนึ งพันบาทถ้วน) รวมโอนลด  11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่ง
    พันบาทถ้วน) 
    3. แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FA ชนิดประจ าที่ 
    ขนาด 40 วัตต์ ที ตั้งไว้  30,000 บาท (สามหมื นบาทถ้วน)   
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  30,000 บาท รวมโอนลด 30,000 บาท 
    (สามหม่ืนบาทถ้วน) รวมโอนลดทั้งสิ้น 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นรวม
    117,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มี
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอมติที ประชุมพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   2566  จ านวน 3  รายการ ยอดรวม 117,500 บาท  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.
    2566   จ านวน 3  รายการ ยอดรวม 117,500 บาท    
    เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   4.3  การพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที  
    ประชุมพิจารณา 

/นายชาตรี.. 
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นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอ
นายกเทศมนตรีฯ  เสนอญัตติเรื องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
    ใหม่  

    (กองคลัง)     
    แผนงานบริหารทั วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  
    1. ชุดโต๊ะท างานตัวแอล จ านวน 9 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
        72,000 บาท (เจ็ดหมื นสองพันบาทถ้วน)   
    รายละเอียดดังนี้ 
    - โต๊ะท างาน  ขนาด 160 x 120 x 75 ซม. 
    - ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก 
    (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคา 
    มาตรฐานครุภัณฑ์)  
    2. โต๊ะท างานไม้   จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,500 บาท เป็นเงิน 
        15,500 บาท (หนึ งหมื นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    รายละเอียด ดังนี้ 
    - โต๊ะท างาน ขนาด 140 x 68 x 76 ซม. 
    - ลิ้นชักซ้าย – ขวา ลิ้นชักกลาง 
    (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคา 
    มาตรฐานครุภัณฑ์) 
    3. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ขนาด 10 วัตต์  
        เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื นบาทถ้วน)   
    (กองสาธารณสุข) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื องรับส่งวิทยุ ระบบ 
    VHF/FM ชนิดประจ าที ขนาด 10 วัตต์รายละเอียด  ดังนี้ 
    - ขนาดก าลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วย: ตัวเครื องเพาเวอร์ซัพพลาย  
    ไมโครโฟนหนังสือคู่มือ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง 
    มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2565) 
    - ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
    กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เรื องหลักเกณฑ์การอนุญาตและ
    การก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใช้คลื นความถี  หมวด 2  
    หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื นความถี ส าหรับการติดต่อสื อสาร ข้อ 11 
    (5) สถานีเคลื อนที  (Mobile Station) ใช้ก าลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ (W)  
    ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมของเทศบาลต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นที จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
 
 
 

/รวม.. 
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    รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 
    117,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มี
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอมติที ประชุมการพิจารณาโอนตั้ งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี 2566  จ านวน 3  รายการ ยอดรวม 117,500 บาท  
    ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี พ.ศ. 
    2566   จ านวน 3  รายการ ยอดรวม 117,500 บาท    
    เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ      เมื อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดเข้าสภาเทศบาล การ
ประธานสภาฯ     ประชุมสภาเทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิก
    สภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา      ๑2.0๐ น.  

 
  
    (ลงชื อ)  ปราณี แจ้งโลก ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวปราณี  แจ้งโลก) 
                                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 
 
          
 
    (ลงชื อ)   ไพศาล พันธ์วัฒนาเจริญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                     (นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ)  
                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
 
 

/คณะกรรมการ.. 



 
 

-8- 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 
2566 วันจันทร์ที  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงลงลายมือชื อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
    (ลงชื อ)      สวง อินคุ้ม 
                                                    (นายสวง    อินคุ้ม)  
                                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
         
 
    (ลงชื อ)     อ่อน หาญกล้า 
                                                   (นายอ่อน  หาญกล้า)  
                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                                
     (ลงชื อ)   พิมพา จารนัย 
                                                   (นางพิมพา  จารนัย)  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
    

    
    

    
 
 


